
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําป ๒๕๖๒ 

วันท่ี  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

----------------------------------- 

รายช่ือผูมาประชุม 

๑. นายไตรรงค  คําวิเศษณ   ประธานสภาเทศบาล 

๒. นายสุธรรม  มุขพันธ    เลขานุการสภา 

๓. นายพงศกร  จินะเสนา   รองประธานสภา 

๔. นายอํานวย  หลิมปานนท   สมาชิกสภาเทศบาล 

๕. นายณรงค  กออินทร   สมาชิกสภาเทศบาล 

๖. นายมานิตย  จิตจํานงค   สมาชิกสภาเทศบาล 

๗. นายสมพร  วิชิตบุตร   สมาชิกสภาเทศบาล 

๘. น.ส.ขวัญใจ  กุลพัฒนโสภณ   สมาชิกสภาเทศบาล 

๙. นายทวีศักด์ิ  เรืองณรงค   สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๐. นายราเหม  ไชยสิทธิ ์   สมาชิกสภาเทศบาล 

ผูลาการประชุม 

๑. นายจํารัส  ดวงจิตต     สมาชิกสภาเทศบาล(ลาปวย) 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายวรวุฒิ  ทรงยศ    นายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร 

๒. นายชัยศักด์ิ  มุลิกะบุตร   รองนายกเทศมนตรี 

๓. นายสุนัย  ปนชัยศิริ   รองนายกเทศมนตรี 

๔. นายสุขชัย  เกาทัณฑ   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

๕. นายสรวิศ  โสดรักษา   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

๖. นางต๋ิวรัตน  ตันพงศเจริญ   ปลัดเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

๗. นายธนภัท  ประทีป ณ ถลาง   รองปลัดเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

๘. นายประพิษ  หนูเพชร    ผูอํานวยการกองชาง 

๙. นางวิไลลักษณ แซตัน    ผูอํานวยการกองคลัง 

๑๐. น.ส.สุจินดา  กองแกว    หัวหนาสํานักปลัด 

๑๑. นายชวลิต  ชุมพุฒิพงษ   รก.ผอ.กองสาธารณสุข 



๑๒. นางธันยชนก  บูทอง    หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 

๑๓. นายวรายุทธ  หลวงแกว   หัวหนาฝายปกครอง 

๑๔. น.ส.เสาวลักษณ จงหวัง    หัวหนาฝายสงเสริมและสวัสดิการฯ 

๑๕. น.ส.ทิวาพร  ศรีบูรณ    หัวหนาฝายพัฒนารายได 

๑๖. น.ส.ธารีรัตน  เวชพราหมน   หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 

๑๗. น.ส.ทิพยอาภา  ลักษณะวิมล    นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

๑๘. นายเกริกศักด์ิกิดากร  ชูผุด     เจาพนักงานพัสดุ 

๑๙. นายศุภณัฐ   บัวแกว     วิศวกรโยธา 

๒๐. น.ส.สุลีวรรณ งามแปน    นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

๒๑. น.ส.ชลิตา  ไชยสัตย    นักทรัพยากรบุคคล 

๒๒. นายภาคภูมิ  มีสุข    นักวิชาการศึกษา 

๒๓. นางธนัญกร  เอกชัย    เจาพนักงานธุรการ 

๒๔. น.ส.วีรัฐา  วงศเสรี    ผช.เจาพนักงานธุรการ 

๒๕. นายธีรวัฒน  ดุสงัด    ผช.นักประชาสัมพันธ 

 

เร่ิมประชุม    เวลา๑๓.๓๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพรอม นายไตรรงค  คําวิเศษณ ประธานสภาฯ จุดเทียน ธูป บูชา

พระรัตนตรัย กลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เร่ืองประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ พนักงานยายมาดํารงตําแหนง และพนักงานบรรจุใหมของเทศบาลตําบล 

ศรีสุนทร 

นายไตรรงค (ประธานสภา)  ใหพนักงานที่ยายมาดํารงตําแหนง และพนักงานบรรจุใหมแนะนําตัวตอ

ที่ประชุมสภาฯ 

น.ส.ทิพยอาภา  สวัส ดีคะ ดิฉันน.ส.ทิพยอาภร ลักษณะวิมล ยายมาดํารงตําแหนง 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

นายเกริกศักด์ิกิดากร    สวัสดีครับ กระผมนายเกริกศักด์ิกิดากร  ชูผุด มาบรรจุในตําแหนง            

เจาพนักงานพัสดุ 

นายศุภณัฐ บัวแกว   สวัสดีครับ กระผมนายศุภณัฐ บัวแกว  มาบรรจุในตําแหนงวิศวกรโยธา 

 

 ๑.๒ ขอเชิญรวมงานฉลองพัดยศ 



นายไตรรงค (ประธานสภา)  ดวยวัดมาหนิก (วัดเทพวนาราม) ไดจัดงานฉลองพัดยศพระอาจารย 

พระครูพรหมประภัสสร(เศวก วิชิตบุตร) เจาอาวาสวัดเทพวนาราม(มาหนิก)             

ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ต้ังแตเวลา ๐๘.๐๐น. โดยใหสมาชิกสภาทุกทานใส 

ชุดขาราชการชุดปกติขาวสวมหมวก มาพรอมกันที่เทศบาลแลวไดเดินทางพรอม

กันเพื่อรวมพิธีดังกลาว 

 ๑.๓ ขอเชิญรวมงานวันเด็กแหงชาด ประจําป ๒๕๖๓ 

นายไตรรงค (ประธานสภา)  ในวันเสารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เปนวันเด็กแหงชาติ ซึ่งเทศบาลตําบล

ศรีสุนทรไดจัดงานดังกลาว ณ บริเวณขุมนํ้าบางมะรวน ต้ังแตเวลา ๐๘.๐๐ น.

เปนตนไป สําหรับซุมสภาฯจะมีกิจกรรมทั้งแจกขนม ของขวัญขอเชิญสมาชิกสภา

ทุกทานเขารวมดวย 

 

๑.๔ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๒ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒) 

นายไตรรงค  (ประธานสภา)  ขอเชิญนายกฯชี้แจงรายละเอียด 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี)  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 

ไดกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนด

แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตาม และ

ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภา

ทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผย ภายในสิบหาวัน

นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน

ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนองปละคร้ังภายในเดือนธันวาคมของ

ทุกป ดังน้ัน จึงไดนําเสนอรายงานตอสภาฯในวันน้ี ดังมีรายละเอียดตามเอกสาร

ที่ไดแจกใหทุกทาน 

ท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒    เม่ือวัน ท่ี  ๑๘  

กันยายน ๒๕๖๒ 



นายไตรรงค (ประธานสภา)  ทานสมาชิกชวยดูเอกสารดวยนะครับ ทานใดจะแกไขขอความสวนใด

หรือไม ถาไมมีขอใหสมาชิกพิจารณารับรองรายงานการประชุม สมาชิกทานใดที่

เห็นวาถูกตองโปรดยกมือครับ 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา) เห็นชอบ ๑๐ คน  ไมเห็นชอบ  - คน   งดออกเสียง  - คน 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป 

๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี  ๑๘ กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 

  

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

- ขออนุมัติจ่ายขาดเงนิสะสม เพ่ือนําส่งเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

เพิ่มเตมิ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นเงนิ ๗,๕๐๐.๕๘บาท (กองคลัง) 

นายไตรรงค  (ประธานสภา)  ขอเชิญนายก 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี)  ขอมอบหมายใหผอ.กองคลังชี้แจง 

นางวิไลลักษณ (ผอ.กองคลัง)  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

รับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 

ขอ ๙๖ วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับใหปฏิบัติดังน้ี (๒)ขอเงินคืนภาย

หลังจากปงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแลว เห็นวาถูกตองใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจายขาดเงินสะสมไดโดยตองไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น 

เพื่อนําสงเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลเพิ่มเติม ปงบประมาณ ๒๕๖๑ เปนเงิน 

๗,๕๐๐.๕๘ บาท เน่ืองจากมีการต้ังลูกหน้ีรายไดอ่ืนๆ คานํ้าประปาประจําป 

๒๕๖๑ ผิดพลาดนํายอดลูกหน้ีประจําป ๒๕๖๐ มาต้ังซ้ําซอนในป ๒๕๖๑ เปน

เงิน ๓๐๐,๐๒๓ บาท ทําใหนําสงเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ขาดไปเปนเงิน

จํานวน ๗,๕๐๐.๕๘ บาท จึงขอนําเสนอตอที่สภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร เพื่อ

พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อนําสงเงินทุนเสริมกิจการเทศบาลเพิ่มเติม

เปนเงิน ๗,๕๐๐.๕๘ บาท 

นายไตรรงค (ประธานสภา)  สมาชิกทานใดจะสอบถามหรือไม ถาไมมีขอมติที่ประชุม สมาชิกทานใด

เห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา)  เห็นชอบ  ๑๐  คน  ไมเห็นชอบ  - คน  งดออกเสียง   -  คน 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบดวยมตเิปนเอกฉันท 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๕   เร่ืองอ่ืนๆ 

นายไตรรงค (ประธานสภา)   สมาชิกทานใดจะเสนอเร่ืองเชิญได 



น.ส.ขวัญใจ (สมาชิกสภา)  ชาวบานไดฝากสอบถามมายังเทศบาลในเร่ือง การกอสรางโครงการ      

คูระบายนํ้าคสล.รูปตัวยูมีฝาปด ซอยบอแร ๓ หมูที่ ๘ 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี)  พื้นที่ดังกลาวดานขางซึ่งติดกับที่ ดินเอกชน ซึ่งปจจุบันมีนํ้าเยอะมาก

เพราะเปนชวงหนาฝน ทําใหบริเวณดังกลาวเปยกแฉะ และไดลองไปสูบนํ้า

แลวแตปรากฎวาสูบแลวนํ้าไมแหง จึงทําใหไมสามารถทําการกอสรางได ตองรอ

ใหพื้นแหงกอนจึงจะสามารถกอสรางได 

น.ส.ขวัญใจ (สมาชิกสภา)  ตามที่ทานนายกไดชี้แจงมาน้ัน คิดวาจะเปนแสดงรายละเอียดวาทําไม

ไมสามารถทําการกอสราง และจะดําเนินการกอสรางไดในเดือนไหนอยางไร 

เพื่อใหชาวบานไดเขาใจและทราบในรายละเอียดตอไป 

นายสุธรรม (สมาชิกสภา)  สําหรับโครงการปรับเปลี่ยนหลอดไฟสองสวาง LED น้ันเดิมมีหลอดไฟ

อยูแลว แตทําไปถอดออกแลวไมใสหลอดไฟสองสวาง LEDเขาไป และการติดต้ัง

หลอดไฟ LEDบางจุดไมจําเปนตองติดต้ังเพราะไมมีบานเรือนของชาวบาน 

นายประพิษ (ผอ.กองชาง)  การติดต้ังหลอดไฟสองสวาง LED ทางผูรับจางไดติดต้ังไปแลวกวา ๗๐๐

จุดแตระหวางการตรวจสอบในงวดสุดทาย การติดต้ังยังไมตรงจุดที่กําหนดไว ซึ่ง

กําลังหาขอสรุปและจะตองแนบทายสัญญาเพื่อแกไขบางจุด สวนบางจุดที่ตองมี

ความจําเปนตองใชหลอดไฟฟาตัวเกาไปกอน เน่ืองจากเมื่อติดต้ังไปแลวหลอด

ไฟฟามีไมเพียงพอ บางซอยติดต้ังไปแลวไดประมาณกลางซอยก็ตองมีการแกไข 

เพราะตอนสํารวจคาดวาจะติดต้ังตนเวนเตน แตพอติดต้ังติดเกือบทุกตน 

เน่ืองจากราคาจํานวนหลอดลดลงจากประมาณการคร้ังแรกเปนการผิดพลาด 

แนวทางอาจจะตองซื้อแตหลอดไฟฟา LED ติดต้ังกับเสาไฟฟาเดิมไปกอน 

นายสมพร (สมาชิกสภา)   -อาคารหองเย็น ต้ังอยูหมูที่ ๗ ตําบลศรีสุนทร ที่มีการสรางร้ัวชิดขอบ

ถนนศรีสุนทร ซึ่งทางกองชางรับปากไววาจะเขาไปตรวจสอบ ปรากฎวาในตอนน้ี

กอสรางเสร็จเรียบรอยแลว ไมทราบวาเปนอยางไรบาง 

  -ขอใหเทศบาลชวยจํ้าสายไฟฟาบริเวณหองนํ้าสาธารณะ บริเวณขุมนํ้า

บางมะรวน 

นายสุธรรม (สมาชิกสภา)  อาคารหองเย็น หมูที่ ๗ ตําบลศรีสุนทรไดกอสรางร้ัวชิดถนนน้ันไมทราบ

วาทางเทศบาลฯสั่งระงับไดหรือไม เพราะอาจเกิดปญหาในเร่ืองอ่ืนๆตามมาได 

นายอํานวย (สมาชิกสภา)  อาคารหองเย็นที่ ต้ังอยูหมูที่  ๗ ตําบลศรีสุนทร ไดสรางร้ัวชิดถนนเปน

ปญหาที่นํามาเสนอวาทําไมปลอยใหสรางได และมีแปลงขางๆไดถมดินคาดวาจะ

ทําการกอสรางในอนาคต ซึ่งอาจเปนตัวอยางใหแปลงที่ดินอ่ืนๆในการสรางร้ัวชิด

ถนนหรือไม 

นายไตรรงค (ประธานสภา)  ใหกองชางชี้แจง 



นายประพิษ (ผอ.กองชาง)  สําหรับไฟฟาบริเวณดังกลาว ตองรอใหการไฟฟาแจงมาวา ทางเทศบาล

จะตองสนับสนุนเงินงบประมาณในเร่ืองติดต้ังมิเตอรไฟฟา และตัวควบคุม               

ซึ่งคาดวาการไฟฟายังดําเนินการไมเรียบรอยจึงไมไดแจงมายังเทศบาล  สวนเร่ือง

แนวร้ัวอาคารหองเย็น หมูที่ ๗ จากการตรวจสอบจากเจาของที่ดินปรากฏวาแนว

เขตที่ดินออกมาจากเสาไฟฟาเกือบสามเมตร ซึ่งการไฟฟาไดทําหนังสือเพื่อไปปก

เสาไฟฟาในเขตพื้นที่ของเจาของโครงการ เน่ืองจากวาแนวถนนของแขวงมีการ

ตัดผิดพลาด เอียงมาทางดานขวามือ มาจากอนุสาวรียทาวเทพฯจึงกลายเปน

ประเด็น มาขออนุญาตจากเทศบาลฯก็ไมสามารถออกใบอนุญาตใหได เน่ืองจาก

ตรวจสอบแลวหมิ่นเหม ซึ่งร้ัวไปอยูบนขอบคูระบายนํ้า ทางเทศบาลฯไดแจงไป

ยังกรมทางหลวงฯแลววา ใหชวยตรวจสอบวา พื้นที่แนวร้ัวน้ีอยูบนพื้นที่ของแขวง

การทางหรือไม แตปรากฏวา แขวงการทางบอกวาไมใช ไมเปนลายลักษณอักษร 

ทางเทศบาลก็ไมสามารถดําเนินการได  

นายสุขชัย (เลขานุการนายก)  ขอเสนอวาใหทางกองชางนัดแขวงการทางจังหวัดภูเก็ต และสท.ทุกทาน

มารวมคุยปรึกษากัน และไปดูจุดที่กอสรางดังกลาว จะไดหาขอสรุปได 

นายไตรรงค (ประธานสภา)  อยางไรก็ตามใหกองชางเรงติดตามในเร่ืองน้ีเปนการดวนดวย 

นายณรงค (สมาชิกสภา)  ขอแจงมายังเทศบาลอีกคร้ังวา การที่ผูรับเหมากอสรางโครงการไดเขา

มากอสรางถนน สรางเขื่อน สรางคูระบาย ชวยทําปายบอกทาง ปายสัญญาณ

แจงเตือนตางๆใหสวยงาม มองไดชัดเจน และต้ังติดต้ังหลอดไฟเพื่อสองสวางไว

ใหเห็นชัดในเวลากลางคืน อันน้ีเพื่อใหผูสัญจรไปมาไดมองเห็นไดชัด เพื่อความ

ปลอดภัยดวย และอีกเร่ืองคือ การจราจรติดขัดเน่ืองจากการจอดรถไมเปน

ระเบียบ ซอนคัน จอดขาวแดงในเวลาชวงคํ่าๆบริเวณหนาซุปเปอรซีป ไมทราบ

วาติดตอตํารวจจราจรมาควบคุมไดหรือไม  

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี)  สําหรับเร่ืองการจอดรถไมเรียบรอย หากสท.ทานใดพบเจอ ใหโทรแจง

มายังผม แลวจะแจงใหเทศกิจเขาไปตรวจสอบและดําเนินการ 

นายสุขชัย (เลขานุการนายก)  เทศบาลศรีสุนทรมีชื่อเสียงในเร่ืองกลองวงจรปด คิดวานาจะติดกลอง

วงจรปดพรอมติดต้ังลําโพงในบริเวณดังกลาว เพื่อใหเทศกิจไดทํางานไดสะดวก 

เมื่อเห็นในกลองวงจรปดแลวปรากฏวา มีการจอดรถไมเปนระเบียบ มีพอคา 

แมคาขายของบนไหลทาง บนถนน ขวางทางการจรจรเทศกิจสามารถพูดผานทาง

ลําโพงได เพื่อใหบุคคลดังกลาวไดรูวาทําผิดระเบียบ ตองยายออกจากบริเวณ

ดังกลาว นาจะเปนการดีและนําเรียนเสนอเปนแนวทางตอไป 

นายไตรรงค (ประธานสภา)  สําหรับปายเตือนบอกทาง ปายสัญญาณและติดต้ังไฟฟาโครงการตางๆ

ในตําบลศรีสุนทร กองชางตองแจงทางผูรับเหมาดําเนินการดวย 



นายราเหม (สมาชิกสภา)  ผูรับเหมาทํางานลาชาของหมูที่ ๔ ตําบลศรีสุนทรเหมือนกัน ไดเขามา

ขุดหลุมไวแลวทิ้งงานไป ไมทราบวาฝายตรวจงานจางเขาไปดูบางหรือไม และ

อยากถามเทศบาลวา เมื่อกอนไดมีคณะกรรมการตรวจงานจางของหมูบาน 

หมูบานละ ๒ คนแตตอนน้ีไมมีแลวไมทราบวาถาจะแตงต้ัง คณะกรรมการตรวจ

งานจางของหมูบานไดหรือไม  ทั้งน้ีก็เพื่อใหคณะกรรมการเหลาน้ีไดเขามา

ตรวจสอบการทํางานของผูรับจาง ก็จะไดทํางานไมลาชาทันตอการแกไขปญหาได 

และคณะกรรมการเหลาน้ีก็จะมีคาตอบแทนดวยไมทราบวาในสวนน้ีทําไดอีก

หรือไม 

นางวิไลลักษณ (ผอ.กองคลัง)  สําหรับคณะกรรมการตรวจงานจาง จะแตงต้ังจากตัวแทนของหมูบานก็

ได แตตองรับผิดชอบงานดวย และตัวแทนตองมีความพรอมในการทํางาน 

สามารถติดตอไดสะดวก มีความรูความสามารถในงานเปนอยางดี ทางหมูบาน

สามารถสงรายชื่อมาไดขอใหเร็วหนอยเพราะเจาหนาที่ตองมีการลงระบบดวย 

นายสุธรรม (สมาชิกสภา)  คณะกรรมการตรวจงานจางที่ เปนตัวแทนของหมูบาน ตองสงรายชื่อ

ลวงหนาหรือวา สงรายชื่อแตละโครงการฯ 

นางวิไลลักษณ (ผอ.กองคลัง)  อันน้ีตองแลวแต แตเพื่อความรวดเร็วตองสํารวจดูวาหมูไหนมีโครงการ

อะ ไรบ าง ส ามารถ คัดรายชื่อ เพื่ อส งม าเป น ตัวแท นของห มู บ าน เป น

คณะกรรมการตรวจงานจาง แตบุคคลที่จะมาเปนคณะกรรมการตรวจงานจาง

ตองมีความรับผิดชอบงานในแตโครงการฯมีความรับผิดเหมือนขาราชการทุก

อยาง 

นายไตรรงค (ประธานสภา)  สําหรับคณะกรรมการตรวจงานจางที่แตงต้ังจากหมูบาน ตองมีความรู

ความสามารถในดานน้ีเปนอยางดี และตองสงรายชื่อใหเทศบาลฯเปนการดวน 

ทั้งน้ีเพื่อความรวดเร็วในการทํางานตอไป 

นายอํานวย (สมาชิกสภา)  ถนนสายศรีสุนทร เปนถนนสําหรับโครงการปลอดถังขยะ แตในพื้นที่

ของหมูที่ ๗ ตําบลศรีสุนทร ใกลๆทางเขาวัดมาหนิกไดมีถังขยะวางไวบนถนน ซึ่ง

ไดเคยแจงเจาของกิจการบานเชาไปแลว แตก็ยังมีวางถังขยะอยูอีก และบางคร้ัง

ยังมีขยะสัญจรมาเพิ่มอีกดวย 

นายชวลิต (รก.ผอ.กองสาธารณสุข)  สําหรับถนนสายศรีสุนทร ไดจัดทําเปนโครงการปลอดถังขยะ ซึ่งขยะ

ดังกลาวจากการไปสํารวจมาแลวปรากฎวา เปนขยะสัญจร ขยะจากที่อ่ืนนํามาทิ้ง 

ซึ่งปญหาดังกลาวจะนํามาแกไขตอไป    

นายพงศกร (สมาชิกสภา)  ซอยลิพอนใต ลิพอนบางกอกหนารานแฟมิลี่มารท การสัญจรติดขัด

เน่ืองจากการขนถายสินคาของรานดังกลาว และยังมีรถสามลอขายไกทอดบริเวณ

น้ันมีผูซื้อจอดรถขวางทางเขาออกหมูบาน แลวหนาโรงเรียนวัดศรีสุนทรยังมี



พอคา แมคาขายของไมเปนระเบียบ ขายบนฟุตบาท บริเวณดังกลาวในตอนเชา

การจราจรติดขัดเปนอยางมาก ทั้งอาจเกิดอันตรายกับผูสัญจร และโครงการ

หมูบานสลิล หมูที่ ๘ ตําบลศรีสุนทรไดกอสรางเสร็จเรียบรอยพรอมอาศัยแลว 

แตปรากฏวามีการตอเติมอาคารดานหลัง (ซอยไกรเลิศ) ซึ่งมีการล้ําในตัวหลังคา

ยื่นไปบริเวณทางสาธารณะ แลวมีการปลอยนํ้าในพื้นที่ถนนสาธารณะ ซึ่งถนน

ดังกลาวชาวบานไดมีสัญจร ไดรับความไมสะดวก(ตามภาพถาย) นํ้าที่ไหลลงถนน

สาธารณะดังกลาวไดไหลลงไปในบริเวณบานของชาวบานเหตุการณเหลาน้ีทาง

กองชางตองไปตรวจสอบ และหาแนวทางแกไขตอไป 

น.ส.สุจินดา (หน.สป.)  สําหรับการจอดรถสามลอขายของ บริเวณแฟมิลี่มารท และหนา

โรงเรียนวัดศรีสุนทร รวมถึงเร่ืองอ่ืนๆ จะแจงงานเทศกิจเขาไปดําเนินตาม

ระเบียบตอไป 

นายไตรรงค (ประธานสภา)  สมาชิกทานใดเสนอเร่ืองในที่ประชุมอีกหรือไม ถาไมมีขอปดการประชุม  

 

ปดประชุม   เวลา     ๑๕.๓๐  น. 
 

         (ลงชื่อ)     ผูจดรายงานการประชุม 

              (   นายสุธรรม  มุขพันธ  ) 

                          เลขานุการสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวรายงานการประชุมน้ีแลว 

 เม่ือวันท่ี   ๒๕   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ลงชื่อ............................................ ประธานกรรมการ 

               ( นายสมพร    วิชิตบุตร ) 

        สภาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

 

    ลงชื่อ.......................................... กรรมการ 

           ( นายอํานวย   หลิมปานนท ) 

       สภาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

 

    ลงชื่อ.......................................... กรรมการและเลขานุการ 

             ( นายณรงค  กออินทร ) 

        สภาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

 



นายไตรรงค (ประธานสภา)   สมาชิกทานใดจะเสนอเร่ืองเชิญได 

นายสุธรรม (สมาชิกสภา)  ขอใหเรงดําเนินงานโครงการตางๆที่ไดรับอนุมัติไปแลว 

นายณรงค (สมาชิกสภา)  การเคหะฯ มีปญหาเร่ืองขยะอีกแลว เหม็นดวย 

นายพงศกร (สมาชิกสภา)  หมูบานจัดสรรตางๆในตําบลศรีสุนทรมีปญหามากสําหรับเร่ืองขยะ  

นายสุธรรม (สมาชิกสภา)  โครงการถนนปลอดถังขยะ เทศบาลฯตองทําปายติดไวดวย วาใหทิ้งขยะ

เวลาใด และแจงใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเร่ืองขยะไดเขาไปสอดสองดูแลดวย 

นายไตรรงค (ประธานสภา)  ใหกองสาธารณสุขฯเขาไปสอดสองดูแลดวยเร่ืองขยะสมาชิกทานใด

เสนอเร่ืองในทีป่ระชุมอีกหรือไม ถาไมมีขอปดการประชุม  

 
  

 

ปดประชุม   เวลา     ๑๕.๓๐  น. 

 

 
 

         (ลงชื่อ)     ผูจดรายงานการประชุม 

              (   นายสุธรรม  มุขพันธ  ) 

                              เลขานุการสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

 

 

-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวรายงานการประชุมน้ีแลว 

 เม่ือวันท่ี   ๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ลงชื่อ............................................ ประธานกรรมการ 

               ( นายสมพร    วิชิตบุตร ) 

        สภาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

 

    ลงชื่อ.......................................... กรรมการ 

           ( นายอํานวย   หลิมปานนท ) 

       สภาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

 

    ลงชื่อ.......................................... กรรมการและเลขานุการ 

             ( นายณรงค  กออินทร ) 

        สภาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

 


